



ที่ ศธ ๐๔๓๒๓ / ๖ ๑๕๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก พล ๖๕๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตและประถมศึกษาทุกเขต
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพิ่มเติม
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัด
และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. คำร้องขอย้าย และแบบเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศที่แนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน หากผู้ที่ส่งคำร้องขอย้ายไว้ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประสงค์จะเพิ่ม
โรงเรียนที่ว่างตามประกาศฯ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แต่มิได้ยื่นคำขอย้ายไว้
หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ส่งแบบ
คำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
โดยจัดทำตามคำชี้แจงตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาย้าย ให้นำถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา และมติอนุมัติให้ส่งคำร้อง
ขอย้ายของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ภายใน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายเพิ่มเติม
ที่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าว เป็นอันยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ต.ต.

(นปดล นพเคราะห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐-๕๕๒๖-๗๒๓๕ ต่อ ๑๕

หรือ ๐๖๒-๓๑๐๘๐๗๓

โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๗๒๓๔